



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย พพ. ได้ขยายระยะเวลายื่นสุดโครงการจากเดิม สิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาโครงการที่ พพ. ได้รับอนุมัติตามมติ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต่อมา พพ. ได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาโครงการ ตามมติคณะกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ พพ. ขยายระยะเวลายื่นสุดโครงการจากเดิมสิ้นสุด วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็น สิ้นสุดวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และให้ พพ. เร่งดำเนินการ โครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังกล่าว ข้างต้น และเพื่อให้การบริหารโครงการ รวมถึงการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน พพ. จึงขยายระยะเวลายื่นสุดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) เป็นสิ้นสุด ภายในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขยายให้เฉพาะโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) แล้วเสร็จ (ลงนามในเอกสารก่อนนี้ผู้กฟน) ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

เนื่องจากอำนาจการขยายระยะเวลาโครงการเป็นอำนาจของคณะกรรมการแก้ปัญหากองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉะนั้น พพ. จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการทันและถ้าคณะกรรมการแก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ไม่พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก พพ. มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตาม มติและระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ พพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้การสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการได้ หรือต้องระงับการดำเนินโครงการ หน่วยงานตกลงว่าจะปฏิบัติตามประกาศนี้และตกลงว่าจะไม่อุทธรณ์เพื่อเรียกร้องสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นต่อกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ จันทโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน